

Năm 2024
THỨ BA
Phát hành: 05/3/2024

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIÊU ĐIỂM	1
1. 6 địa phương giải ngân vốn đầu tư công dưới 5%	1
2. Yêu cầu 3 địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công	2
3. TP.HCM phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trong năm 2024	3
4. Quảng Nam đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công	5
5. Bắc Giang: Chủ động phân kỳ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công	5
QUẢN LÝ	6
6. Trình dự thảo điều chỉnh lương hưu vào tháng 4	6
7. Chống bệnh sợ sai: Sớm có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm	7
8. Vĩnh Phúc: Xử lý lãnh đạo đơn vị để cán bộ vi phạm nồng độ cồn trong giờ hành chính	8
TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY	9
9. Bạc Liêu: Khi lãnh đạo tỉnh ăn sáng cùng doanh nghiệp	9
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	10
10. TPHCM: Người dân TP.HCM có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn online ngay 4/3	10
11. Đồng Tháp: Ra mắt mô hình “Lễ tân Hành chính” và khảo sát mức độ hài lòng của công dân	11
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	12
12. Ủy ban Kiểm tra Bình Thuận kỷ luật cán bộ liên quan 6 gói thầu của AIC	12
13. An Giang: Ông Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh	13
14. Khánh Hòa: Khởi tố nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa	13
THẾ GIỚI	14
15. Thái Lan công bố dự luật kiểm soát rượu để phát triển du lịch	14

TIÊU ĐIỂM

6 địa phương giải ngân vốn đầu tư công dưới 5%

Tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công trong hai tháng đầu năm đạt 8,7% tổng kế hoạch năm 2024. So với kế hoạch Thủ tướng giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 9,13%, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, có 32 Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, có 06 địa phương tỷ lệ giải ngân thấp, dưới 5%.

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 2060/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1, ước thực hiện hai tháng kế hoạch năm 2024.

Nhận xét về tình hình giải ngân kế hoạch vốn, Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ ước giải ngân hai tháng kế hoạch năm 2024 đạt 8,7% tổng kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 9,13%, tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Có 4/44 Bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt gồm: Đài truyền hình Việt Nam (34,92%), Bộ Xây dựng (32%), Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (27,83%), Hậu Giang (30,15%), Tiền Giang (27,62%), Vĩnh Phúc (21,49%), Tuyên Quang (21,26%), Hòa Bình (20,95%).

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, đến hết ngày 31/01/2024, tổng số vốn giải ngân của 9 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là 4.463,21 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,63% kế hoạch năm 2024 được giao (67.365,78 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 4.230,67 tỷ đồng, đạt 6,82%, vốn ngân sách địa phương là 232,54 đạt 4,35%.

Với phương châm thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác giải ngân ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai ngay các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/4/2023 của Thủ tướng; đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục chuyển nguồn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang năm 2024, làm căn cứ tiếp tục giải ngân.

Đồng thời, khẩn trương rà soát các dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. (Mekongasean.vn 04/3, Kiều Chinh) [Về đầu trang](#)

Yêu cầu 3 địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Tài chính vừa yêu cầu 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định, không phân bổ vốn cho dự án không có khả năng giải ngân.

Đây là thông tin tại báo cáo kết quả Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc làm trưởng đoàn làm việc với 3 tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2024, tỉnh Bình Định được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên 7.365 tỷ đồng, ước đến ngày 29/2, giải ngân được gần 1.191 tỷ đồng, đạt 13,8% kế hoạch Thủ tướng giao.

Về giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, đến nay tỉnh đã bàn giao cho chủ đầu tư 951 ha, đạt 99,8% (953,19 ha). Đồng thời, tỉnh Bình Định đã điều chỉnh và bàn giao bổ sung thêm diện tích khoảng 35,85 ha, với 1.722 hộ bị ảnh hưởng, đạt 100%.

Đối với tỉnh Phú Yên, năm 2024 Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên 4.050 tỷ đồng, ước đến ngày 29/2, tỉnh Phú Yên giải ngân được trên 148 tỷ đồng, đạt 3,6% kế hoạch Thủ tướng giao; trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia đạt 2,8%.

Còn tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 trên 7.669 tỷ đồng, ước đến ngày 29/2/2024, tỉnh Khánh Hòa giải ngân được trên 401 tỷ đồng, đạt 5,2% kế hoạch Thủ tướng giao, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia đạt 9,8%.

Trước tiên độ giải ngân của 3 địa phương trong 2 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương rà soát kỹ, phân bổ vốn tập trung, không dàn trải. Đặc biệt, các địa phương thực hiện phân bổ vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, đúng đối tượng cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, có khả năng giải ngân; tập trung bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia...; không phân bổ vốn cho các dự án không có khả năng giải ngân.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng với các dự án, gói thầu mới thực hiện trong năm 2024. (Nhân dân 04/3) [Về đầu trang](#)

TP.HCM phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trong năm 2024

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ban hành chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, TP.HCM sẽ thực

hiện quyết liệt giải pháp để tháo gỡ kịp thời các rào cản đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2024 từ 95% trở lên.

UBND TP.HCM đã cụ thể hóa nhiệm vụ của các sở ban ngành, các đơn vị, UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Kho bạc Nhà nước thành phố...

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phối hợp với các đơn vị đề xuất linh hoạt trong bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn; kiên quyết, sớm điều chỉnh giảm vốn dự án chậm tiến độ, bổ sung vốn kịp thời cho các dự án triển khai tốt; tập trung bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa, tuyệt đối không dàn trải để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có trách nhiệm tham mưu xử lý cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Cụ thể, 2 kỳ liên không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 3 kỳ liên không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo. Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo, các dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử phạt.

Sở này cũng tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương theo hướng giao các dự án của thành phố cho các đơn vị trực thuộc UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư nhằm tạo sự chủ động cho các địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoàn tất bàn giao mặt bằng để thi công...

Theo quyết định, Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành đề xuất về phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp.

Đồng thời, chủ trì tham mưu đánh giá thi đua các đơn vị trên kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; khen thưởng tập thể và lãnh đạo có thành tích xuất sắc, trừ điểm tập thể có tỉ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch được giao. Ngoài ra, các sở ban ngành nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu.

Từ đó, rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; tránh xảy ra tình trạng trình, thẩm định nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân của dự án. (Vneconomy.vn 04/3, Thanh Thủy)[Về đầu trang](#)

Quảng Nam đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024, đến hết ngày 30/6 phần đầu giải ngân đạt trên 40%, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài sang năm 2024 giải ngân đạt trên 50%. Đến hết ngày 31/12 phần đầu giải ngân đạt trên 90%, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100% và đến hết ngày 31/1/2025 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động xử lý kịp thời những tồn tại, khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các hồ sơ thủ tục về đầu tư công; thực hiện hiệu quả nguyên tắc phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi. Tỉnh sẽ cắt đề xuất xem xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân vi phạm để giải ngân kế hoạch vốn chậm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công xem xét tham mưu UBND tỉnh hình thức xử lý trách nhiệm đối với các dự án do các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư. Đến ngày 31/12/2024 không giải ngân hết nguồn vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024 và phải nộp trả ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh. (VOV.vn 04/3, Long Phi)[Về đầu trang](#)

Bắc Giang: Chủ động phân kỳ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư ngay từ đầu năm cần tập trung thực hiện, giải ngân vốn đối với các dự án chuyển tiếp và khẩn trương hoàn thành thủ tục để sớm khởi công các dự án mới.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án để có khối lượng hoàn thành, giải ngân vốn.

Đồng thời, lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đến ngày 31/3/2024, toàn tỉnh phải giải ngân đạt ít nhất 20% kế hoạch vốn giao năm nay; đến ngày 30/6/2024, giải ngân đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn; đến ngày 30/9/2024, giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn và đến ngày 31/12/2024, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn được kéo dài thực hiện sang năm 2024. Phấn đấu đến 31/1/2025, toàn tỉnh giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm kế hoạch. (Baoxaydung.com.vn 04/3, Chương Huyền) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Trình dự thảo điều chỉnh lương hưu vào tháng 4

Tháng 4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ trình dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, phù hợp với cải cách tiền lương. Đây là lộ trình trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua và xác định nhiệm vụ hoàn thành trong năm nay.

Dự thảo Nghị định này sẽ được lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7 khoảng 8% là phù hợp, dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế là 5,05%.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điều này sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1/7 trở đi.

Gần đây nhất, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1/7/2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%.

Người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà vẫn hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng thì sẽ được tăng thêm. Cụ thể: Người hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; người hưởng từ 2,7 đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng lên 3 triệu đồng/tháng.

Từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Hiện, người hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội có mức hưởng bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng, còn người hưởng lương hưu từ nguồn ngân sách Nhà nước là 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Số tiền lương hưu hằng tháng thấp nhất của người thụ hưởng hiện nay 1,8 triệu đồng/người/tháng, trừ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Trong khi đó, tại buổi làm việc đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh lương hưu. Tiền lương của công chức, viên chức khi cải cách tăng 23,5%, ít nhất lương hưu phải tăng 15%. (VTV.vn 04/3) [Về đầu trang](#)

Chống bệnh sợ sai: Sớm có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Ngày 4/3 tại Gia Lai, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo các đề cương báo cáo của tiểu ban với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên tiểu ban - chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến tại Hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai - đề nghị bổ sung các nội dung về công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và kết quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong khi đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đề nghị báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng cần làm rõ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đánh giá sâu hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và việc thể chế hóa chủ trương thực hiện dân chủ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và biểu dương kịp thời các nhân tố tích cực, hành động tốt đẹp.

Việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, chống hiện tượng sợ sai, sợ trách nhiệm trong cán bộ được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến. Nói về vấn đề này, ông Dương Văn Trang - bí thư Tỉnh ủy Kon Tum - cho hay việc tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với thúc đẩy đổi mới sáng tạo và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm đã được nói đến nhiều.

Tuy nhiên hiện nay cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm chưa rõ, dẫn tới có bộ phận cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm. "Cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám

đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn là dễ thôi, nhưng phải nhanh có cơ chế" - bí thư Tỉnh ủy Kon Tum góp ý.

Góp ý kiến dự thảo công tác xây dựng Đảng, ông Trang đề nghị bổ sung nội dung đầy mạnh kiểm soát quyền lực toàn diện và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác dân vận và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng - đề nghị dự thảo đề cương tổng kết công tác xây dựng Đảng cần bổ sung nội dung đánh giá tổng kết về vấn đề dám nghĩ dám làm.

Theo ông Đông, dám nghĩ dám làm nói đơn giản làm gì không có yếu tố cá nhân, không vụ lợi, không vi phạm nguyên tắc là được, nói là vậy nhưng thực tế không dễ. Ông Đông dẫn ví dụ về sáng kiến Khoán 10, Khoán 100 thời kỳ bao cấp là chủ trương xé rào, khi ấy cán bộ phải tù tội, nhưng sau này tổng kết lại thì thấy đó là sáng kiến có lợi.

Như vậy giữa quy định và quy chế có những cái cần đánh giá nghiêm túc, cần có bổ sung làm rõ. Có như thế cán bộ mới dám tháo gỡ, chứ cứ nghĩ cán bộ làm không có cá nhân, không có vụ lợi nhưng sai quy định là khó khăn ngay. (Tuoitre.vn 04/3, Tấn Lược)[Về đầu trang](#)

Vĩnh Phúc: Xử lý lãnh đạo đơn vị để cán bộ vi phạm nồng độ cồn trong giờ hành chính

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành công văn về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: Thống kê cho thấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi lái xe, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm một số nội dung.

Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn; thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia, các quy định về người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông; ký cam kết “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Cùng với đó cần tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật kịp thời đối với cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định.

Về xử lý vi phạm, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông thì được xác định là tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đúng quy định của pháp luật, trong quá trình điều tra phải xác định nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông. Trong quá trình xử lý vi phạm, phải thông báo về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú của mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng gửi Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý.

Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước để theo dõi đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ nếu để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương vi phạm trong giờ hành chính. (Tienphong.vn 04/3, Trần Hoàng) [Về đầu trang](#)

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY

Bạc Liêu: Khi lãnh đạo tỉnh ăn sáng cùng doanh nghiệp

Để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn, từ tháng 11/2023 tới nay, định kỳ hằng tháng, lãnh đạo Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi điểm tâm và cà phê sáng với doanh nghiệp. Rất nhiều vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tháo gỡ ngay tại đây, thay vì chờ văn bản kiến nghị hay tổ chức hội nghị đối thoại có phần nặng nề, hành chính.

Sáng 4/3, Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi cà phê và điểm tâm sáng với doanh nghiệp lần thứ 4. Mô hình gặp gỡ, cà phê và điểm tâm sáng với lãnh đạo các doanh nghiệp được Bạc Liêu tổ chức định kỳ vào ngày đầu tuần mỗi tháng, diễn ra liên tục từ tháng 11/2023 tới nay. Mô hình này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của doanh nghiệp về cách làm hay của lãnh đạo tỉnh.

Tại đây, lãnh đạo các doanh nghiệp có thể trực tiếp phản ánh, kiến nghị những vướng mắc đang gặp trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, lãnh đạo tỉnh sẽ nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ, thay vì tổ chức hội nghị mang tính nghi thức lại không mang lại hiệu quả cao, thiếu kịp thời.

Ông Huỳnh Công Quân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, cho hay, qua 4 lần tổ chức cà phê và điểm tâm sáng với doanh nghiệp, tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 12 ý kiến phản ánh, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

“Ở lần thứ 4 tổ chức, sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Hiện, các sở, ngành đang phối hợp địa phương xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp”, ông Quân thông tin.

Tại buổi cà phê ngày 4/3, Công ty TNHH Nam Đạt Bạc Liêu hỏi về việc tạm ứng tiền hợp đồng sau khi trúng thầu. Công ty này đặt câu hỏi: “Công ty muốn tạm ứng hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng, hoặc không tạm ứng có được không?”. Theo công ty này, khi làm đảm bảo tiền tạm ứng phải mất phí rất cao, thủ tục tạm ứng tương đối phức tạp.

Trả lời thắc mắc trên, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu cho biết, theo quy định hiện hành, nếu giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 1 tỷ đồng phải thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng. Trường hợp giá trị tạm ứng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tỷ đồng không bắt buộc phải bảo đảm bảo lãnh.

Ông Vương Quốc Toàn - Chủ tịch Công ty bất động sản Lan Hưng (Bắc Ninh), cho biết, công ty được biết tỉnh có khu quỹ đất thích hợp thực hiện chương trình 1 triệu căn nhà ở cho công nhân của Thủ tướng. Do đó, công ty đề xuất tỉnh xem xét bố trí quỹ đất sạch để đầu tư 2.000 căn nhà ở xã hội.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu Huỳnh Quốc Ca cho rằng, quỹ đất sạch của Bạc Liêu rất khó khăn, khan hiếm. “Đề xuất của công ty xin bố trí khu đất quy hoạch cho công trình y tế là đất công. Nếu công ty quan tâm, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành liên quan xem xét, rà soát và xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch từ đất công sang đất phát triển nhà ở”, ông Ca cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiệu cũng lưu ý doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ về thị trường, phong tục tập quán sinh sống ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bởi theo ông Thiệu, tập quán của người dân nơi đây không thích ở nhà cao tầng. “Mục tiêu xây dựng dự án phải có hiệu quả, nếu xây dựng bỏ hoang rất lãng phí”, ông Thiệu nói.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp, ông Thiệu lưu ý các sở, ngành, khi trả lời phải bằng văn bản, với phương châm: “Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”. Từ đó có hướng giải quyết tốt nhất các vướng mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn. (Tienphong.vn 04/3, Tân Lộc) [Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TPHCM: Người dân TP.HCM có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn online ngay 4/3

Chiều 4/3, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký kết hôn (ĐKKH), xác nhận tình trạng hôn nhân (XNTTHN) online (trực tuyến).

Thủ tục hành chính ĐKKH, XNTTHN trực tuyến thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 422 năm 2022 của Thủ tướng (giao cho Bộ Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện). Thủ tục hành chính này được Bộ Tư pháp triển khai thí điểm tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Để triển khai thí điểm tại TP.HCM, Sở Tư pháp đã trình UBND TP.HCM các quyết định về quy trình nội bộ TTHC ĐKKH, XNTTHN trực tuyến tại UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và UBND xã, phường, thị trấn.

Sở TT&TT, Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị ở Bộ Tư pháp, Bộ TT&TT thực hiện và hoàn thành việc điều chỉnh, cấu hình hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP.HCM theo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Qua đó, bảo đảm cung cấp biểu mẫu điện tử (eform) phù hợp để người dân nộp được hồ sơ; kết nối, trao đổi dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC của địa phương với hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình.

Đến nay, hệ thống đã được kiểm tra, vận hành thử thông suốt, sẵn sàng để tiếp nhận, giải quyết TTHC ĐKKH, XNTTHN trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp. (Plo.vn 04/3, Minh Chung) [Về đầu trang](#)

Đồng Tháp: Ra mắt mô hình “Lễ tân Hành chính” và khảo sát mức độ hài lòng của công dân

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, chiều ngày 4/3, UBND phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh triển khai thực hiện mô hình “Lễ tân Hành chính” và khảo sát mức độ hài lòng của công dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua ứng dụng QR Code tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường.

Mô hình này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và mang lại sự hài lòng cho công dân. Bà Cao Thị Ngọc Nền - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phú cho biết, công dân đến thực hiện TTHC được công chức hướng dẫn vào vị trí ngồi chờ giải quyết theo thứ tự và các hướng dẫn các TTHC; hỗ trợ công dân viết tờ khai theo mẫu và nộp hồ sơ trực tuyến...

Công dân đến giải quyết TTHC được hướng dẫn quét mã ứng dụng QR Code để đánh giá, phản ánh chất lượng và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. (Baodongthap.vn 03/3, Dương Út) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Ủy ban Kiểm tra Bình Thuận kỷ luật cán bộ liên quan 6 gói thầu của AIC

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 và 3 đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT và Đảng bộ Sở Tài chính.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện mua sắm 6 gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư có liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC.

Trước đó tại kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/ gói thầu do Công ty AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 chưa quan tâm lãnh đạo thành viên của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra công tác thực hiện các dự án/gói thầu có liên quan đến Công ty AIC.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành viên của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và các quyết định của UBND tỉnh dẫn đến các chủ đầu tư có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện các gói thầu có liên quan đến Công ty AIC.

Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thiếu kiểm tra lại việc thẩm định của Sở Tài chính trước khi ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.

Qua xem xét, khuyết điểm vi phạm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 để xảy ra hạn chế, khuyết điểm như đã nêu trên.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thiếu kiểm tra lại việc thẩm định của Sở Tài chính trước khi ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Được biết, 6 gói thầu của AIC do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư có liên quan đến các cá nhân gồm: Ông Mai Xuân Bá, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Phan Đoàn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Bùi Đình Thoa, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Ngọc Cường, nhân viên hợp đồng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư Chi bộ 3, Giám đốc Trung tâm mua tài sản công Sở Tài chính. (Plo.vn 04/3, Phương Nam) [Về đầu trang](#)

An Giang: Ông Nguyễn Thanh Bình bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 4/3, HĐND tỉnh An Giang khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp thứ 18. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 đối với ông Nguyễn Thanh Bình; bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.

Nguyên nhân các ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư bị bãi nhiệm do cả 2 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam; bị Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng.

Trước đó, ngày 25/12/2023, ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Bình can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Cũng liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 25/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với cáo buộc "Nhận hối lộ". Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Thư nhận tiền và lợi ích vật chất từ ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng. (Vietnamnet.vn 04/3, Trần Tuyên) [Về đầu trang](#)

Khánh Hòa: Khởi tố nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa vừa khởi tố bị can thứ 3 trong vụ án vi phạm về đất đai xảy ra tại phường Ninh Hải (TX Ninh Hòa).

Bị can vừa bị khởi tố là ông Hồ Nhật Trung (sinh năm 1974), hiện là nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Hòa. Ông Trung bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và được tạm giam để điều tra.

Trong vụ án vi phạm về lĩnh vực đất đai tại phường Ninh Hải nêu trên còn có hai bị can cũng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố, bắt tạm giam.

Đó là Trịnh Thanh Bình (sinh năm 1981) bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong thời gian làm công chức địa chính phường Ninh Hải.

Khi bị khởi tố, bắt tạm giam (tháng 4-2023), ông Bình đã được chuyển làm công chức địa chính xã Ninh Hưng, TX Ninh Hòa. Hiện bị can Bình được cho tại ngoại để điều tra, do đã hết thời gian các lần gia hạn theo luật định.

Còn bị can Trịnh Thanh Tùng - cựu Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải - bị khởi tố về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ", bị bắt tạm giam khi tổng đạt quyết định khởi tố bị can ngày 28/9/2023.

Các hành vi sai phạm của các bị can đã bị khởi tố trong vụ án trên liên quan việc lập các thủ tục, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trương Thị Xiêng và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã cấp giữa bà Xiêng và ông Trần Thanh Tuấn (đều ở phường Ninh Hải). (Tuổi trẻ 04/3, Phan Sông Ngân) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Thái Lan công bố dự luật kiểm soát rượu để phát triển du lịch

Chính phủ Thái Lan đã thông qua dự luật kiểm soát rượu bia mới của Bộ Y tế công cộng, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế bổ sung các biện pháp thúc đẩy du lịch.

Ban đầu dự luật do Bộ Y tế đề xuất tập trung vào an toàn công cộng, nhưng Chính phủ cũng muốn thúc đẩy du lịch vì đây là ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

Nội các sẽ xem xét chi tiết dự luật trong vòng một tuần, sau đó gửi đến Hội đồng Lập pháp quốc gia - cơ quan pháp lý của Chính phủ, để xem xét kỹ lưỡng.

Nội các Thái Lan cũng bác bỏ 3 dự luật kiểm soát rượu khác từ khối dân sự và đảng đối lập Move Forward, vì được cho là "quá tự do". Tuy nhiên một số nội dung hữu ích của các dự luật này có thể được tích hợp vào dự luật của Bộ Y tế.

Dự luật mới định nghĩa lại đồ uống có cồn, bất kỳ loại đồ uống nào có nồng độ cồn không quá 0,5% sẽ không được xem là đồ uống có cồn.

Bộ trưởng phụ trách sẽ có thẩm quyền ban hành bổ sung các quy định kiểm soát địa điểm và thời gian sử dụng đồ uống có cồn.

Dự luật kiểm soát rượu mới của Thái Lan hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng giữa việc đảm bảo an toàn công cộng và thúc đẩy du lịch. (Tuoitre.vn 04/3, Minh Khôi) [Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng